



COUNTY OF ORANGE – HEALTH CARE AGENCY

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông Báo Cấp Thời: 20 Tháng Sáu, 2023

Liên Lạc: Thông Tin HCA Communications
hccomm@ochca.com
(714) 834-2178

Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam Bảo Trợ Một Vùng Chăm Sóc và Giữ Gìn Sức Khỏe tại Hội Chợ và Diễn Hành OC PRIDE

(Santa Ana, CA) – Nhằm gia tăng sự hiểu biết và giúp ngăn ngừa sự tái phát bệnh Ban Khi (MPOX) tại Quận Cam, Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) hiện đang bảo trợ một Vùng (Zone) về việc Chăm Sóc và Giữ Gìn Sức Khỏe tại Hội Chợ OC PRIDE hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu, tại trung tâm thương mại Santa Ana. Vùng này được coi như là một sáng kiến mới cho hội chợ và Sở Dịch Vụ Y Tế Công Cộng của HCA đã cung ứng việc chích ngừa Ban Khi (MPOX) hoàn toàn miễn phí. Thêm vào đó, Dịch Vụ Phục Hồi và Chăm Sóc Tâm Thần của HCA (MHRS) sẽ cung cấp những thông tin nối kết qua [Điều Hướng OC](#) đối với những tài nguyên có sẵn cho thành phần LGBTQ và các cư dân Quận Cam. .

Bác Sĩ Regina Chinsio-Kwong, Ủy Viên Đặc Nhiệm Y Tế Quận kiêm Y Sĩ Trưởng PHS phát biểu: “Cơ Quan HCA đang giữ một vai trò tích cực trong việc phát động chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần và cộng đồng với sự quyết tâm mang việc chích ngừa MPOX sẵn có tại hội chợ. Điều quan trọng cho mọi người muốn chích ngừa MPOX hiểu rõ đây việc chích ngừa chế độ hai liều, vì thế quý vị nên nhớ phải hoàn tất phương thức chích ngừa để có thể được bảo vệ tốt nhất. Mũi chích ngừa thứ hai phải được thực hiện 4 tuần lễ sau khi đã chích ngừa mũi thứ nhất.”

Căn Lều chích thuốc ngừa MPOX của HCA được tọa lạc tại hội chợ trong Vùng Chăm Sóc và Giữ Gìn Sức Khỏe. Đến tận chỗ không cần lấy hẹn cũng được chấp nhận hay lấy hẹn chích ngừa MPOX có thể được thu xếp bất cứ lúc nào bằng cách vào <https://myturn.ca.gov/>. Để phục vụ những người tham dự hội chợ một cách tốt đẹp nhất, Cơ Quan HCA hợp tác với [Viet Rainbow OC](#), [APAIT](#), [Radiant Health](#), [The LGBTQ Center OC](#) và [Shanti OC](#) tất cả đều có lều đại diện tại Vùng Chăm Sóc và Giữ Gìn Sức Khỏe..

Các Trưởng Phân Vụ Y Tế Công Cộng và Dịch Vụ Phục Hồi và Chữa Trị Tâm Thần của HCA sẽ thuyết trình trên khán đài và với sự tham dự của Đặc Phái Viên TV và Radio Univision Luis Sandoval, là đối tác và là Đại Sứ của HCA trong cộng đồng người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha về sự quan trọng của việc chích ngừa MPOX.

Cơ Quan HCA cũng sẽ có một lều chụp ảnh và sẽ cung cấp những cơ hội cho thành phần LGBTQ+ dân số tham dự vào cuộc vận động hướng dẫn trong tương lai. Muốn biết thêm thông tin xin hãy ghé thăm viên căn lều Chăm Sóc và Giữ Gìn Sức Khỏe của HCA tại hội chợ..